

# Tổng hợp 9 địa chỉ phòng khám đa khoa ngoài công lập chất lượng cao ở Hà Nội

Hiện nay, tại vùng Hà Nội nhiễm tương đối nhiều cơ sở kiểm tra chữa trị căn bệnh cung ứng những gói phòng khám đa khoa ngoài công lập định kỳ, từ dịch vụ công đến ngoài công lập. Nội dung bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc Top 10 địa điểm phòng khám đa khoa ngoài công lập chất lượng cao và tin cậy nhất.

## Tiêu chuẩn lựa phòng khám đa khoa chất lượng cao tại Hà Nội

Giúp lựa chọn một phòng khám đa khoa chất lượng cao tại Hà Nội, bạn có khả năng coi xét những tiêu chuẩn sau:

- Tin cậy tiện ích: phòng khám cung ứng tiện ích chăm sóc sức khỏe cơ thể tin cậy, nhiễm đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng chuyên nghiệp và chu đáo tận tình.
- Cơ sở vật chất: phòng khám được trang nhiễm toàn bộ dụng cụ y tế hiện đại và thật sạch, bảo đảm sử dụng biện pháp bảo vệ và luôn thể nghi cho người nhiễm bệnh.
- đội ngũ y bác sỹ: bác sỹ tại phòng khám cần nhiễm trình độ cao, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.
- Phản hồi từ người nhiễm bệnh: khám phá ý kiến phản hồi từ người nhiễm bệnh trước kia về tiện ích và trải nghiệm của họ tại phòng khám.
- Chi phí cả hợp lý: tiện ích y tế nhiễm bảng giá hợp lý với tin cậy và tiện ích mà bạn nhận được.
- Tiện ích giúp đỡ: phòng khám cung ứng những tiện ích giúp đỡ như san sẻ sức khỏe cơ thể, hướng dẫn chữa trị, và chăm sóc sau khi kiểm tra.
- Khu vực và tiện ích: chọn lựa phòng khám nhiễm khu vực thuận tiện và dễ dàng tiếp cận, cũng như nhiễm những tiện ích như bãi đậu xe, quầy thuốc, hoặc phòng chờ thư giãn.

Hãy tham khảo ý kiến của người quen, người quen và nhận xét từ xa để lựa chọn phòng khám đa khoa chất lượng cao tại Hà Nội.



# Tổng hợp 9 địa chỉ phòng khám đa khoa ngoài công lập chất lượng cao nhất ở Hà Nội

## 1. Phòng khám 11 Thái Hà

Phòng khám 11 Thái Hà là đội ngũ chăm sóc sức khỏe cơ thể duy nhất tại Việt Nam kế thừa tinh hoa 73 năm vận động của tập luyện đoàn Hoken Kagaku - công ty top 5 trong lĩnh vực kiểm tra và xét nghiệm y học lâm sàng tại Nhật Bản.

Phòng khám 11 Thái Hà là một trong các công ty y tế tại Hà Nội coi trọng đầu tư trang thiết bị máy móc, trang thiết bị máy móc hiện đại, được nhập cảng 100% từ Nhật Bản và Mỹ. Kèm theo những cách xét nghiệm y học, chẩn đoán hiện đại nhất, mang lại kết quả nhanh gọn và chuẩn xác.

Chưa kể đến, phòng khám 11 Thái Hà là nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ xuất sắc kiến thức chuyên ngành, được tập huấn bài bản qua bởi vì các chuyên gia, cố vấn từ Hoken Kagaku, Nhật Bản. Những bác sĩ tại phòng khám 11 Thái Hà là những người nhiều năm công tác trong công tác kiểm tra, chẩn đoán và khám sức khỏe sẽ bảo đảm cung ứng cho khách hàng một vài tiện ích tin cậy.

Nhất là, với việc ứng dụng những công nghệ hiện đại vào phác đồ kiểm tra góp phần khách hàng tiết giảm thời gian, không mất thời gian xếp hàng chờ đợi và nhận kết quả điện tử đến app thuận tiện. Chưa kể đến, phòng khám 11 Thái Hà còn sở hữu đội ngũ cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật đem tới cảm nhận an tâm, thư giãn và thư giãn cho khách hàng trong suốt quá trình khám bệnh.

## 2. Phòng khám Quốc tế Vinmec Times City

Phòng khám Quốc tế Vinmec Times City nhiều chuyên khoa riêng biệt như tim mạch, tiêu hóa, sản phụ khoa, tiểu phẫu tính thẩm mỹ, nhi khoa, da liễu.... Không những sở hữu đội ngũ y bác sĩ nhiều kiến thức chuyên ngành cao, phòng khám trang thiết bị toàn bộ dụng cụ y tế và công nghệ hiện đại, cùng cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp, luôn thể nghi. Hiện nay, phòng khám cung ứng tương đối nhiều gói phòng khám đa khoa ngoài công lập riêng biệt được thiết kế nhờ vào ước muốn của khách hàng.

## 3. Hệ thống Y tế MEDIPLUS

Hệ thống Y tế MEDIPLUS là địa điểm khám sức khỏe định kỳ ngoài công lập được nhiều cá nhân và công ty ưu tiên lựa chọn. Công ty y tế này sở hữu đội ngũ trang thiết bị máy móc hiện đại nhập cảng tại Nhật, Hàn Quốc và Mỹ, cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp, cùng đội ngũ bác sĩ phần lớn là các chuyên gia tại những phòng khám lớn.

## 4. Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội

Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội là một bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hà Nội, được đi vào hoạt động năm 2007. Đây là một trong các phòng khám chất lượng cao vượt bậc của cả nước, với trang thiết bị đội ngũ dụng cụ y tế hiện đại để chăm sóc công tác khám bệnh và chữa trị cho người nhiễm bệnh.

Phòng khám cung ứng những khám sức khỏe tổng quát để cung ứng ước muốn khám sức khỏe của người dân. Bệnh viện đã và đang được nhiều người nhiễm bệnh nhận xét cao về tin cậy tiện ích cũng như hữu hiệu kiểm tra chữa trị căn bệnh. Đây là một trong Top 10 địa điểm phòng khám đa khoa ngoài công lập chất lượng cao và tin cậy mà bạn nên lựa chọn.

## **5. Bệnh viện Phương Đông**

Bệnh viện Phương Đông là địa điểm chất lượng cao về kiểm tra chữa trị căn bệnh, đem tới tiện ích kiểm tra, chữa trị, chăm sóc sức khỏe cơ thể toàn diện với chi phí hợp lý.

Phòng khám sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ vượt bậc, với trang thiết bị máy móc hiện đại, cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp, thật sạch. Phòng khám cung ứng những tiện ích phòng khám đa khoa ngoài công lập phong phú, nhằm chăm sóc cho những thành phần, độ tuổi và nam nữ riêng biệt.

## **6. Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc**

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đi vào hoạt động từ năm 2003 nhiệm 12 khoa, từ những khoa hàng đầu như nội, ngoại, nhi, sản... đến những khoa tiểu phẫu tính thẩm mỹ, san sẻ chích chùng, cảm xúc, vật lý chữa liệu - khôi phục chức năng. Nhất là, phòng khám nhiệm cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp, sạch đẹp cùng đội ngũ bác sĩ xuất sắc, nhiệm nhiều năm công tác trong kiểm tra chữa trị căn bệnh từng chuyên khoa.

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc với chất lượng cao hơn 20 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cơ thể, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc cung ứng nhiều gói khám sức khỏe với hạng mục và chi phí riêng biệt hợp lý với ước muốn công ty, cá nhân, gồm có gói cơ bản, gia tăng, toàn diện, tầm soát ung thư...

## **7. Bệnh viện Medlatec**

Bệnh viện Medlatec được biết đến là địa điểm xét nghiệm y học những câu hỏi sức khỏe cơ thể chất lượng cao, chuẩn xác và cung ứng những tiện ích khám bệnh chữa trị đa khoa. Đó cũng là một trong các phòng khám đủ tiêu chuẩn quốc tế - ISO 15189:2012.

Bệnh viện Medlatec với điểm mạnh về xét nghiệm y học, gói khám sức khỏe tổng quát tại Medlatec gồm có cả nhóm máu, đông máu cơ bản, đề kháng, tầm soát một vài căn bệnh ung thư, là điểm riêng biệt so với những tiện ích khám sức khỏe ở những công ty bất thường.

## **8. Bệnh viện Thu Cúc**

Bệnh viện Thu Cúc là đội ngũ phòng khám, phòng khám lớn, chất lượng cao và chuyên nghiệp tại Hà Nội. Đây là địa điểm phòng khám đa khoa ngoài công lập với những gói kiểm tra phong phú từ cơ bản đến chuyên sâu.

Một vài năm đến, đội ngũ Y tế Thu Cúc đã tạo được chất lượng cao lớn về tin cậy kiểm tra chữa trị căn bệnh và tiện ích chăm sóc với cơ sở vật chất hiện đại vượt bậc, trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ xuất sắc kiến thức chuyên ngành, giàu y đức.

## **9. Bệnh viện Tâm Anh**

Bệnh viện Tâm Anh hiện đang là nơi hội tụ đội ngũ những bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa vượt bậc về trình độ cũng như kinh nghiệm kiểm tra chữa trị căn bệnh. Để đem tới hữu hiệu tốt trong việc kiểm tra chữa trị căn bệnh, phòng khám đã trang nhiệm đội ngũ trang thiết bị máy móc y tế hiện đại nhập cảng từ nước ngoài như Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp...

Bệnh viện Tâm Anh là cơ sở y tế cung ứng những tiện ích kiểm tra, tầm soát sức khỏe cơ thể dành cho khách hàng, với nhiều gói phòng khám đa khoa ngoài công lập, tùy vào độ tuổi, nam nữ và trạng thái sức khỏe cơ thể.

## 10. Bệnh viện quân y 103

bệnh viện quân y 103 từ lâu đã được nhiều người nhiễm bệnh sự tin cậy và nhận xét cao trong công tác kiểm tra chữa trị căn bệnh. Kèm theo tiện ích khám bệnh và chữa trị nhiều chuyên khoa, phòng khám cũng cung ứng những gói phòng khám đa khoa ngoài công lập chăm sóc ước muốn của người dân.

Nhất là, bệnh viện quân y 103 hội tụ đội ngũ y bác sỹ xuất sắc kiến thức chuyên ngành, cùng đội ngũ trang thiết bị máy móc hiện đại bảo đảm mang lại kết quả nhanh gọn và chuẩn xác.

Hi vọng với những địa điểm phòng khám đa khoa ngoài công lập trong nội dung bài viết sẽ góp phần bạn lựa chọn được nơi kiểm tra chất lượng cao để mang lại kết quả chuẩn xác, sử dụng biện pháp bảo vệ và hữu hiệu.

[phong kham da khoa Ha Noi](#)

[phòng khám đa khoa gần nhất](#)

[phòng khám đa khoa nào tốt ở Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa ở Hà Nội](#)

[khám nam khoa ở đâu tốt nhất](#)

[bệnh viện nam khoa tốt nhất Hà Nội](#)

[các phòng khám nam khoa uy tín tại Hà Nội](#)

[chữa bệnh nam khoa ở đâu](#)